



ประกาศสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ข้อ ๖ (๑) ที่กำหนด ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ หรือยอมจะรับ ซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

๑. ไม่ถ่มนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด
๒. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
๓. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
๔. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ ประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล)
ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์



Announcement of Samphanthawong District Office

Heading: The policy for anti-corruption

According to act of legislation on Counter Corruption B.E. 2561 Section 128, that stipulates to any official is prohibited from accepting assets or benefits in any other money that may be calculated from anyone, In addition to assets or legal benefits to allow from Powers under the provisions of the law and the Civil Service Code of Ethics, Article 6 (1) is specify that do not accept any kind of gifts before or after hold a position unless giving in the tradition or giving to general people.

In order that prevention of fraud and misconduct of all of officials to doing on duties with transparency and able to check. Samphanthawong District Office define the process for anti-corruption and misconduct for all of officials as follows:

1. Do not asking for any kind of gifts or any advantage.
2. Do not giving or accepting asset or any kind of advantage.
3. Do not allow the family to give or accept any kind of gifts or any advantage with the people who relevant to doing on duties.
4. In case of the situation to give or accept any kind of gifts or any advantage for make a good relationship, before give or accept any kind of gifts or any advantage must check and follow from the law that any kind of gifts or any advantage has the value no more than 3,000 if yes, must report the list of any kind of gifts or any advantage to commander. However, be careful that the underestimating the value of gifts or other benefits.

announced for acknowledgment and practicing

Announced on December 23, 2022

Mr. Wanlop Kiatworasrikul
Director of Samphanthawong District



三攀他翁区公告

关于：反行贿受贿政策，防止腐败和不当行为

根据组织法关于预防和制止腐败，佛历 2561 年，第 128 条款第一段规定：禁止国家政府官员从任何人那里收取任何财产或可以转换为金钱的利益，除法律、法规或规章规定的合法资产或利益除外，并依照法律规定给予。除此之外应根据 NACC 规定的标准和金额以及道德准则，在道德基础上接受财产或任何其他利益。《公务员法》第 6 条第 1 项规定，任何人不得在就职或履职期间，无论是之前还是之后，都不得以本人或亲属的名义收受或允许他人收受礼物。除非出于道德考虑或传统利益或赠予普通人。

为防止三攀他翁地区办公室各级政府官员和人员的腐败和不当行为，遵循实现依法办事、公开透明、可追溯、可核查。因此，三攀他旺民政事务处，制定了反行贿受贿准则，防止腐败和不当行为。各级政府官员和下属官员必须遵循以下准则：

1. 不询问赠送或接受礼物、纪念品、纪念品或任何其他利益。
2. 不给予或接受任何其他资产或利益。
3. 不得同意或纵容家庭成员向工作事务相关联人员赠送或接受礼物，或其他利益好处。
4. 出于道德或传统的基础，或为了维持人与人之间的善意、友谊和良好关系，有必要给予或接受财产或任何其他利益时。在赠送或接受礼物、贵重物品或其他好处之前，必须确保已遵守相关法律法规。通过赠送或接受彼此的东西、礼物或任何其他好处时，每人每次收到的价值不得超过 3,000 泰铢。如果超过 3,000 泰铢，请向主管报告接受礼物的情况。注意不要低估礼物或任何其他好处的真实价值。

望诸位，严于律己，特此公告。

公布于 佛历 2565 年 12 月 23 日

万隆 奇瓦拉西功先生

三攀他翁区区长